
 

 

  

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการคร้ังที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 มกราคม  2558  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ
............................................................................... 

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์  เลขาธิการ ส.ป.ก.   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายฉลอง  มณีโชติ   ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ   คณะกรรมการ 
3. นายประกอบ  ยิ่งชล   ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม  คณะกรรมการ 
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
4. นางจิราวรรณ สถาพรวจนา  นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักจัดการแผนท่ีและสารบบ 
5. นางสาววนิดา  ธารถวิล  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 
  ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน    
6. นางสาวกรวรรณ  มั่นคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   คณะกรรมการ 
     ผู้แทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
7. นางสาวนัฎธิรา เคนนาดี  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ   คณะกรรมการ
     ผู้แทนผู้อ านวยการส านักจัดการปฏิรูปท่ีดิน 
8. นางสาววิไลลักษณ์  เพชรล้อม  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน  คณะกรรมการ 
        และเลขานุการ 
9. นางอาทิตยา  พองพรหม  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการ 
              และผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายศักดิ์ชาย  แก้วศรีนวล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม   ติดราชการ 
2. นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย    ติดราชการ 
3. นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา  ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง   ติดราชการ 
4. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

กรรมการตรวจผลงานวิชาการ 
1. นายธนู  มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. 
2. นายชัยฤทธิ์ บัวทอง ท่ีปรึกษา ส.ป.ก. 
3. นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผ่นดิน 
4. นางดารณี  ชนะชนม์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายเลิศพัฒน์  ใจรู้รอบ  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี 
2) นางบุญธิชา ชมช่ืน นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ 

/3) นางจารุณี... 
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3) นายเกียรติยศ ทรงสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4) นายวิสุทธิ์  เลิศไกร วิศวกรการเกษตรช านาญการ 
5) นางวันเพ็ญ  จิรทรัพย์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6) นางสาวสุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
7) นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วยอด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
8) นางจารุณี วรรณจ ารัส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
9) นางฐิติมา  มั่นคง  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
10) นางปาริชาติ แก้วนิล  นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
11) นางสาวกัญญาลักษณ์ จริยกุล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
12) นางสาวพรรณิภา จันทร์มุณี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
13) นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
14) นางสาวอารีวรรณ  เซ่งตระกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
15) นายปฐมโชค  ฮุยเคียน นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ 
16) นายฉัตรชัย มั่นคง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
17) นางสาวอนุสรา  มูลปูอม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
18) นายณัฐพล ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
19) นางสาวศศิธร  นาคศรีจันทร์ นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
20) นางสาวรสุภา แสนสุขเกษม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินปฏิบัติการ 
21) นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
22) นางสาวจิราวรรณ  วงศ์ปัญญา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
23) นายสุพจน์  สุขสิทธิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
24) นางสุดา  มาลากุล ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
25) นางสาวเกยูร เม่าทอง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26) นางสาวสุพรศรี ขวัญไกรศิริ เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
27) นายธิติพันธ์  ศรีภมร เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
28) นางสาววรางคณา เรือนทิพย์ เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
29) นายก้องเกียรติ ภู่ก าชัย เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
30) นางสาวอารีย์ วงศ์ศรีวิทย์ เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
31) นายทรงวุฒิ  ม่วงเจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32) นางสาวสมิตา  สมัครัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งท่ี 1/2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ   
  ครั้งท่ี  6/2557  วันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2557 

  ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งท่ีประชุม หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีการแก้ไขแจ้งได้ท่ีฝุายเลขาฯ  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้า การจัดท าเอกสารวิชาการ (วันครบรอบสถาปนา 40 ปี ส.ป.ก.) 

 ส านักวิชาการและแผนงาน  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินงานการจัดท าเอกสาร
วิชาการ จากการประชุมหารือกับคณะท างานฯ สรุปการด าเนินได้ดังนี้ 
 1. ช่ือเรื่องและรูปแบบการจัดงานในปีนี้  คือ “ 40 ปี ปฎิรูปท่ีดิน  รักษ์น้ า รักษ์ ผืนดิน สืบทอด
ท ากินอย่างรู้ค่า”  
 2. เนื้อหาในเล่ม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) สารของผู้บริหารแบ่งผู้รับผิดชอบเรียบร้อย แล้วอยู่ระหว่างการร่าง และประสานส่งให้
ผู้บริหารแต่ละท่านพิจารณา ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการ ส.ป.ก.  
 2) บทความท่ีจะตีพิมพ์ ส่งมาให้พิจารณา ท้ังหมดจ านวน 21 เรื่อง มีการพิจารณา และส่งให้
ผู้เขียนแก้ไข พร้อมจะส่งให้กองบรรณาธิการ พิจารณาเพื่อตีพิมพ์จ านวน 16 เล่ม รวมของท่านเลขาธิการ  ส.ป.ก. 
ส่วนท่ีเหลือมีการส่งมาแล้วอยู่ระหว่างตรวจจากผู้ตรวจ  
 3) เนื้อหา ท่ีเพิ่มเติม  ของผู้เช่ียวชาญและผู้รู้จากภายนอก ส .ป.ก. ในเรื่อง “มุมมอง ต่อการ
ปฏิรูปท่ีดินในอนาคต” แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน ได้แก่ คุณประยงค์ รณรงค์ 
คุณโชคดี ปรโลกานนท์ และคุณขวัญชัย รักษาพันธุ์  มอบหมายคุณวราภรณ์  บัวเผ่ือน ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เป็นผู้สัมภาษณ์ และสรุปเพื่อตีพิมพ์ 2) กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน  ประกอบด้วย คุณวิฑูรย์ เล่ีย นจ ารูญ 
คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล 3) นักวิชาการอิสระ ประกอบด้วย รศ . สมพร อิศวิลานนท์ สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูล และดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อยู่ระหว่างประสานเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์  
 3. ขนาดหนังสือ  ขนาด 8 หน้ายก (7 1/4 นิ้ว  X  101/4 นิ้ว) จ านวนหน้าประมาณ 252 -  
260 หน้า จ านวนเล่มท่ีพิมพป์ระมาณ 3,500 - 4,000 เล่ม แผนท่ีจะจัดพิมพ์ไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เร่ืองที่ 4.1 รายงานความก้าวหน้า  จ านวน 2 เร่ือง 
(1) การศึกษาองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต. แม่เปิน  
     อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์ 
      โดย   นางสาวสุพรศรี ขวัญไกรสิริ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 
    ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 

 วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครสวรรค์ 

ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษาแนวทางเชิงคุณภาพ  ศึกษาข้อมูลกรณีศึกษา  ซึ่งเป็น
เกษตรกรต้นแบบในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลแม่เปิน  อ าเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน ๒ ราย 

๑. นายสมาน แสวงหา บ้านเลขท่ี ๗๗ หมู่ท่ี ๒ ต าบลแม่เปิน  
๒. นายพรชัย คงพิรุณ บ้านเลขท่ี ๑๙๘ หมู่ท่ี ๕ ต าบลแม่เปิน  

  วิธีการที่ใช้ในการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ใช้การสัมภาษณ์ 
เจาะลึก (In-depth Interview) ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้  

/ประโยชน์... 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. ได้แนวคิด วิธีการจัดการ และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจน าความรู้ไป  

เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
๒. สามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

ลดรายจ่ายและท าให้เกิดรายได้ 
วิธีด าเนินการศึกษา  คัดเลือกเกษตรกรเจ้าของศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  ๒ ราย 

จากในพื้นท่ีนิคมเศรษฐกิจพอเพียงต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีประสบความส าเร็จในการท า
การเกษตรด้านเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ประกอบด้วยประเด็นค าถามส าคัญ  ได้แก่  
ประวัติและเส้นทางชีวิต การปรับเปล่ียนวิธีการผลิต การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการองค์ความรู้  ซึ่งในแต่ละ 
ประเด็นค าถามหลักจะมีค าถามย่อยเพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีหลักในการถามและใช้เป็นเครื่องมือในการพูดคุยสัมภาษณ์
กรณีศึกษา   โดยผู้ศึกษาบันทึกเรื่องราวท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ต้นแบบฯ  และน าข้อมูลมา 
ประมวลผลจัดท ารายงาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ข้อมูลทุติยภูมิ 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ  
 - การท าความคุ้นเคย  
 - การสัมภาษณ์เชิงลึก ลักษณะการสัมภาษณ์จะเป็นแบบปลายเปิดและสัมภาษณ์เป็นรายคน  
 -  การสังเกต ใช้วิธีสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
สรุปผลการศึกษา 
1. สภาพพื้ นที่ทั่วไป  ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ  

จังหวัดนครสวรรค์  อยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๘๑ กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด อยู่ในเขต ส .ป.ก. 
๒๑๐,๐๖๕ .๓๗ ไร่ พื้นท่ีด้านตะวันตกเป็นเขตปุาอนุรักษ์ติดต่อเขตอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง อุ ทยานแห่งชาติ  
แม่วงก์-แม่เปิน ในอดีต ต าบลแม่เปิน มีลักษณะเป็นปุาดงดิบอยู่ในความดูแลของกรมปุาไม้  

2. กรณีศึกษา ( 2 ราย) 
2.1. ประวัติและเส้นทางชีวิต   เดิมมีถิ่นฐาน อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหา

สภาพพื้น ท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการท าการเกษตร ประกอบกับมีพื้นท่ี ท ากินน้อย  มีพี่น้องหลายคน  จึงอพยพย้ายถ่ิน
ฐานมาหาท่ีท ากินอยู่ท่ีต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน ด้วยการชักชวนจากญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านท่ีเข้ามาท ามาหา
กินอยู่ก่อนแล้ว  

2.2. การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต รายแรกเดิมปลูกพืชเชิงเด่ียวไม่ประสบความส าเร็จมีหนี้สิน 
อีกรายประสบกับปัญหาโรคระบาดข้าว จึงเปล่ียนมาท าการเกษตรเป็นแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีการปลูกพืชท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีการปลูกมันส าปะหลัง  ปลูกข้าว มะเขือ กระเพ รา ตะไคร้ มะนาว  
ถั่วฝักยาว หอม ผักชี มะม่วง มะเฟือง  มะละกอ กล้วย มะพร้าว ปลูกไม้ใช้สอยเพื่ออนุ รักษ์ส่ิงแวดล้อม เล้ียงปลา 
เล้ียงกบ เล้ียงเป็ด และเล้ียงไก่  ส่วนใหญ่เล้ียงไว้เพื่อบริโภคและจ าหน่ายตามตลาดท่ัวไป มีการแปรรูปข้าว เป็น  
ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวโปุง ขายตามท้องตลาด และกิจกรรมของหน่วยราชการและเอกชน   

2.3. การพัฒนาองค์ความรู้  เกษตรกรทั้ง  ๒ ราย ไ ด้เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติและศึกษา 
ดูงาน ท้ังในพื้นท่ีและต่างจังหวัด ท าให้ได้รับความรู้และน ามาปฏิบัติจริงใน แปลง เกษตรกรรมของตนเอง และ  
ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ยังศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รับเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ยังสถานท่ีต่าง ๆ และ ได้ทดลองผสมพันธุ์พืช  เช่น ผสมพันธุ์ ฟักทองระหว่างพันธุ์มาเลย์กับพันธุ์ญี่ปุุน 
ผสมพันธุ์ข้าว และทดลองเพาะพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์  /2.4 การจัดการ... 
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2.4. การจัดการองค์ความรู้ องค์ความรู้เด่นของกรณีศึกษาเกษตรกร ท้ัง  ๒ ราย จะแตก ต่าง

กันในกิจกรรมท่ีท า ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีข้ันตอนและวิธีการจัดการ ๕ ขั้นตอน   
๑) การเลือกเมล็ดพันธุ์ ๒) การเตรียมดิน  ๓) การปลูก  ๔) การดูแลรักษา  ๕) การเก็บผลผลิต 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร ท าการเกษตร และด ารงวิถีเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้รูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยผลิตเพื่อบริโภคและขายควบคู่กันไป    

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ขอความเห็น จาก  

คณะกรรมการฯ ผลงานช้ินนี้เดิมเสนอเป็นผลงานวิชาการ ไม่ทราบว่าจะเป็นเ อกสารวิจัยได้หรือไม่ แต่จากการ
พิจารณาการเขียนรายงานยังมีบางส่วนท่ียังใช้ภาษาไม่เป็นทางการ  ขอให้ปรับแก้ไขให้เป็นภาษาทางการ และ
เนื้อหาในการน าเสนอยังไม่ครบถ้วน ยังมีข้อมูลท่ีน่าสนใจ ท่ีควรจะมีรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของเก ษตรกร สามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น   
เพื่อน าไป ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ ผลงานช้ินนี้เห็นว่า เป็นเอกสารวิชาการได้  แต่ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการ
เพิ่มเติมข้อมูลให้มากขึ้น 

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ าน วยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน อยากให้อธิบายค าว่า นิคมเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปฏิรูปบนพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 

นางสาว สุพรศรี ขวัญไกรศิริ  เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน ส .ป.ก. นครสวรรค์ นักวิจัย  การด าเนินงาน
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน  คือ การท าโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม เกษตรกรในพื้นท่ี  มีการพัฒนา
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีก าหนดขึ้นมา 

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน  ช้ีแจ้งเพิ่มเติม ประเด็นนี้เป็นประเด็นท่ีส าคัญ ท่ีผ่านมา 40 ปี การปฏิรูปท่ีดิน ของ ส .ป.ก. มีความ
เข้าใจถูกต้องดีแล้วหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดท่ีดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครอง หรือนิคมเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบการจัดการ  อันท่ีจริงนโยบายรัฐบาลคล้ายกับนิคมการเกษตร เพียงแต่รูปแบบ  
จะเป็น แบบ คิบบุตซ์ เป็นแบบสิงค์โป หรือรูปแบบข องในหลวง  ซึ่งท่านได้ประยุกต์หลาย ๆ เรื่อง มารวมกัน  
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบางเรื่องก็ด าเนินการแบบไม่รู้เปูาหมายชัดเจน แม้กระท่ังรายงานฉบับนี้ ท่ีระบุว่าเป็นนิคม
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอแม่เปิน มีพื้นท่ี 2 แสนกว่าไร่ แต่ไม่ ช้ีชัดไปท่ีตัวนิคมฯ ท าให้ เห็นภาพไม่ชัด ดังนั้นควรท า
ความเข้าใจในเรื่องของนิคมฯ ว่า จุดประสงค์ เปูาหมาย หลักการ ว่ามีความเ ป็นมาอย่างไร ในส่วนของนิยามศัพท์ 
ค าว่าองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ 
น่าจะเปล่ียนเป็น องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ในส่วนของบทท่ี 4 การเลือกพื้นท่ี ควรก าหนดให้ชัดเจนเพื่อให้
เห็นภาพชัด และ ขอถามว่า ในกรณีนายแสวง ท่ีเดิมไ ม่ประสบความส าเร็จ แล้วย้ายมาอยู่แม่เปิน  
โดยรวบรวมเงินซื้อท่ีดิน 100 ไร่ ต้องใช้เงินจ านวนมากเท่าไหร่ในการซื้อ 

นางสาวสุพรศรี ขวัญไกรศิริ  เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน ส .ป.ก. นครสวรรค์ นักวิจัย  ช้ีแจง กรณี  
นายแสวง ครั้งแรกเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี ท่ีดินยังไม่ออกเอกสารสิทธิ เดิมพื้นท่ีในต าบลแม่เปิน เป็นพื้นท่ีมีบริเวณ ติดกับ
เขตปุาอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ -แม่เปิน  เป็นพื้นท่ีปุา เกษตรกรอพยพมาจาก
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาบุกเบิกพื้นท่ี จับจองพื้นท่ี และมีการซื้อท่ีดินส าหรับท าการเกษตร 

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน กล่าวว่า ควรจะมีการเปรียบเทียบการศึกษาระหว่างเกษตรกร 2 ราย มีข้อเหมือนแล ะข้อแตกต่างกัน
อย่างไร เพื่อจะได้น ามาพิจารณาว่ามีจุดเด่น จุดด้อย ตรงไหน มีจุด แข็งจุดอ่อนอย่างไร  ฝากไว้ในการรายงานครั้ง
ต่อไป 

/นายฉลอง... 
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นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์ สาร สนเทศ เพิ่มเติม  จากการศึกษา บางเรื่อง เป็นการ
สอบถาม สัมภาษณ์เกษตรกร กรณีท่ีเกษตรกรบอกเล่า ใหใ้ส่เครื่องหมายค าพูดประโยคนั้น ๆ  หรือท่ีเป็นทางการก็
ใส่เป็นภาษาทางการ เช่น มีการฉีด EM เดือนละครั้ง EM ในความหมายของชาวบ้านท่ัวไป คือไปซื้อท่ีตลาด  หรือ
ความหมายทางวิชาการ EM เป็นเช้ือจุลินทรีย์ มีด้วยกัน 4 ประเภท คือ เช้ือรา แบคทีเรีย ยีสต์ ไวรัส แบคที เรีย ท่ี
รู้จักกันดี คือ แลคโตบาซิลลัส ซึ่งน้ าหมัก EM ก็เป็นแลคโตบาซิลลัสประเภทหนึ่ง หรือเช้ือราท่ีน ามาท าปุ๋ยชีวภาพก็
เป็นแลคโตบาซิลลัส อีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในการน าเสนอมี มากมาย  แต่เสนอเป็น ข้อ 
ๆ ยังไม่มีส่วนท่ีสะท้อนออกมาว่า  กระบวนการนี้เป็นกระบวน การท่ีจะน าไปสู่การลดต้นทุน  เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต ได้อย่างไร ยกตัวอย่างการใช้ EM ของเกษตรกรที่ปลูกข้าว เป็นจุลินทรีย์ที่หาเองตามธรรมชาติ หรือไปหา
ซื้อจากตลาด หรือจาก พด .2 ในการศึกษานี้เข้าใจว่าเกษตรกรมีองค์ความรู้ สามารถ ผลิต EM ได้เองเพื่อไปลด
ต้นทุนในการปลูกข้าว ดังนั้นจึงสามารถเขียนเป็นประสบการณ์ได้ ถ้าจะให้ชัดเจนขอให้ไปทบทวนเอกสารเพิ่มเติม
ในเรื่ององค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้การศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส .ป.ก. สอบถาม กรณีวัตถุประสงค์การวิจัยต้องสอดคล้องกับ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยใช่หรือไม่  ในรายงานนี้ ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ข้อเดียว แต่ประโยชน์ฯ 
ก าหนดไว้ 2 ข้อ ขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็น น่าจะเป็นเอกสารวิชาการได้ เพียงแต่ต้องไปปรับแก้
เพิ่มเติม ขยายความ ตามท่ีคณะกรรมการฯ แนะน า โดยเมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอ ผอ.  กวด. พิจารณาตรวจสอบให้
อีกรอบหนึ่ง แล้วน ามาเสนอคณะกรรมการฯ รายงานเป็นเล่มสมบูรณ์อีกครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบความก้าวหน้า และให้ปรับปรุงตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

(2) รูปแบบการจัดการตลาดผักอินทรีย ์กรณศีึกษา เกษตรกรต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
     จังหวัดเชียงใหม่ 
   โดย  นายธิติพันธ์  ศรีภมร เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 
  นางสุนทรี  ศักด์ิประชาวุฒิ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
  นางสาวพรพรรณ  ปะทาเส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  นางสาวเกยูร  เม่าทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ส านักวิชาการและแผนงาน 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดการการตลาดผักอินทรีย์
ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา
และอุปสรรคของการจั ดการการตลาดผักอินทรีย์  ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต าบลแม่ทา  อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่  
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1) ท าให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ ต้นทุน
ในการจัดการการตลาดในช่องทางท่ีต่างกัน รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค  ของรูปแบบการตลาด  
ท่ีต่างกัน ของเกษตรกรในต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  2) ได้ความรู้ต้นแบบการจัดการการตลาด
ผักอินทรีย์ เพื่อน าไปเผยแพร่ และขยายผลให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน และผู้สนใจต่อไป 
  ระเบียบวิธีวิจัย  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลท้ังข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  1) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  
จากการศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ส่ือต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับช่องทางการตลาด และการจัดการตลาดผักอินทรีย์ เพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ 

/จากหน่วยงาน... 
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จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview)  
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Interview) และการสังเกต (Observation) 

 ขอบเขตการศึกษา  
  1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

        2. กลุ่มเปูาหมาย ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดผักอินทรีย์ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก ่ 
  1) เจ้าหน้าท่ีสถาบัน ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (Institute for a Sustainable Agriculture  
Community – ISAC) จ านวน 3 ราย  
 2) ผู้น าชุมชน ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   
 3) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ CSA 1 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 5 ราย  
 4) เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ราย จาก 3 ตลาด  

 ผลการศึกษา มีดังนี้ 
1. สถานที่ต้ังและประวัติความเป็นมา ชุมชนต าบลแม่ทาเกิดขึ้น โดยสันนิษฐานว่า เมื่อปี พ.ศ. 2186  

มีชนเผ่าต่างๆ  อพยพมาจากเชียงใหม่  บริเวณแจ่งหัวริน  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอแม่อ อน และอยู่ทาง  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร  ภูมิประเทศของ  
ต าบลแม่ทา  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา  มีเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน  โดยมีพื้นท่ีบริเวณตอนกลางของ
ต าบลต้ังแต่เหนือจดใต้มีลักษณะเป็นท่ีราบริมน้ า  สภาพดินท่ัวไป  เป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะส าหรับท าการ
เกษตรกรรม 
   2. เหตุผลและที่มาของเกษตรกรที่ตัดสินใจปลูกผักอินทรีย ์เกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน บางคนมีปัญหา
สุขภาพ จึงเลิกจากการท าเกษตรเชิงเด่ียว เช่น การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน แล้วหันมาปลูกผักอินทรีย์  เพราะเห็น ผล
เชิงประจักษ์จากกลุ่มผู้น าท่ีลงมือท าเกษตรอินทรีย์ว่า การท าเกษตรอินทรีย์สามารถด ารงชีพอยู่ได้ และท่ีส าคัญคือ 
สามารถปลดหนี้สินได้ ท าให้เกษตรกรบางรายเริ่มหันมาปลูกผักและท าเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น  
  3. ก าเนิดตลาดผักอินทรีย์  เกษตรกรแม่ทาเปล่ียนรูปแบบจากการท าเกษตรเคมี เชิงเด่ียว  
เป็นการท าเกษตรยั่งยืนและมุ่งเน้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ต้องการแก้ปัญหาหนี้สิน ลดต้นทุนการผลิตในเรื่อง
ของการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และลดรายจ่ายในครัวเรือนส าหรับค่าอาหารลงไปได้ แต่ เนื่องจาก
เกษตรกรมีหนี้สินท าให้นอกจากจะปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้ว จ าเป็นต้องมีรายได้จากท าเกษตรอินทรีย์  
  4. รูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ของเกษตรกรในต าบลแม่ทา ยึดหลักของส่วนประสม 
ทางการตลาด ดังนี้  1) ด้านผลผลิต มีการสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา ก าหนดราคาผัก
ของกลุ่มสมาชิกให้เป็นราคาก ลาง โดยจะมีตัวแทนผู้ผลิต และตัวแทนผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์  
ในจังหวัดเชียงใหม่ก าหนดราคาร่วมกัน  3) ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ท้ัง ตลาดสด ตลาดเฉพาะทาง หรือแม้แต่
ตลาดในโรงเรียนและโรงพยาบาล 4) ด้านการส่งเสริมการขาย  
  5. การจัดการการตลาดผักอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลแม่ทา 1) การก่อตั้งกลุ่ม ปัจจุบันมีกลุ่ม
เกษตรกรในเครือข่าย จ านวน 20 กลุ่ม ผู้ท่ีจะเข้ากลุ่มได้นั้นต้องได้รับมาตรฐาน มอน. หรือ มกท. 2) การจัดการกลุ่ม 
ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกโดยประมาณ 4 ราย 3) การตรวจสอบมาตรฐาน ใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ 
(มอน.) เป็นหลัก 4) กฎระเบียบของเกษตรกรผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์และบทลงโทษของเกษตรกรผู้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
  6. รูปแบบการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ต าบลแม่ทา มีดังนี้ 

 1) ตลาดระบบสมาชิก Community Support Agrivulture (CSA)  
  - จุดแข็ง แบ่งหน้าท่ีได้อย่างชัดเ จน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ช่วยกันคิดและท า อยู่กัน
เหมือนครอบครัวท าให้กลุ่มมีพลัง /- จุดอ่อน... 
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   -  จุดอ่อน ขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการการขนส่งยังขาดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเนื้อสัตว์  
   -  โอกาส เป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปตลาด มีการ
ประชาสัมพันธ์จากส่ือของเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง  
   -  อุปสรรค การเดินทางกลับของกลุ่มลูกค้าต่างชาติท่ีหมดสัญญาจ้างงานท าให้ยอดลูกค้า ไม่
คงท่ี ลูกค้าคนไทยสนใจในการมาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองมากกว่า  
 2) ตลาดนัด เจเจ มาร์เก็ต  
  -  จุดแข็ง เป็นตลาดท่ีเปิดมานานมีความผูกพันระหว่างผู้ จ าหน่ายและผู้บริโภคซึ่งช่วย
แนะน ากลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาจ าหน่าย ได้รับมาตรฐานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  
  -  จุดอ่อน แม่กาดเริ่มมีอายุมากขึ้นบางครั้งอาจเหนื่อยล้าในการท าส่ิงใหม่ๆ และท่ีส าคัญยัง
ขาดคนรุ่นใหม่มาต่อยอด 
  -  โอกาส เป็นตลาดท่ี เปิดมานานจึงเป็นสถานท่ีท่ียังมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง                                                    
กลุ่มลูกค้าดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองในเบ้ืองต้น 
  -  อุปสรรค เป็นสถานท่ีเช่าท าให้การบริหารจัดการไม่สามารถท าได้อย่างเต็มท่ี                                                               
ความสับสนของลูกค้าในเรื่องของวันจ าหน่ายเพราะตลาดจะมีการจัดงานอื่นๆ อยู่ตลอด  
 3) ตลาดช่องทางเฉพาะ : ข่วงเกษตรอินทรีย์   
  -  จุดแข็ง บริหารจัดการได้เอง มีสัญญาเช่าระยะยาว เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ พื้นท่ีติดถนนสายท่องเท่ียวเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ  ผลิตภัณฑ์หลากหลายท้ังเนื้อสัตว์และอาหาร
แปรรูป                 
  -  จุดอ่อน เป็นตลาดเปิดใหม่อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกอาจจะยังไม่พร้อม
เท่าท่ีควร เช่น ไฟฟูา น้ าประปา ห้องน้ า  
  -  โอกาส มีความคิดท่ีจะให้ข่วงเกษตรอิน ทรีย์เป็นจุดศูนย์กลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ของภาคเหนือ และมีโครงการในการเปิดข่วงเกษตรอินทรีย์เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ และมีสินค้า  
แปรรูปต่างๆ  
  - อุปสรรค ระยะทางยังไกลอยู่พอสมควร หากเทียบกับระยะทางส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในเมือง  
 4) ตลาดท่ัวไป: หนองหอย 
  -  จุดแข็ง ตลาดหนองหอยเป็นตลาดท่ัวไปท่ีสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ตลอดท้ังวัน  
จึงสามารถน าผลผลิตมาจ าหน่ายได้มากกว่าตลาดอื่นๆ ท่ีจะมีลูกค้ามาแค่ช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น  
  -  จุดอ่อน เครือข่ายไม่ได้ให้ความส าคัญกับทางตลาดหนองหอยมากนัก  เนื่องจากพื้นท่ี
จ าหน่ายมีจ ากัดและไม่สามารถขยายได้อีก การท ากิจกรรมท่ีตลาดแห่งนี้จึงมีน้อยมาก  
  -  โอกาส ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของสถานท่ี
จ าหน่าย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่มีอย่างต่อเนื่องจนเป็นท่ีรู้จักจนถึงปัจจุบัน  
  -  อุปสรรค การเข้าถึงตลาดยากเพราะไม่มีท่ีจอดรถยนต์ และมุมจ าหน่ายยังอยู่ในสุดของ
ตลาด ส่วนใหญ่จะต้องเป็นลูกค้าท่ีรู้จักอยู่แล้วถึงจะเข้ามา น้อยครั้งท่ีจะได้ลูกค้าใหม่  

  แผนที่จะด าเนินงานต่อไป  
  1) สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
  2) จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

   ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ แนะน าในการใช้ค า ตลาดสมาชิก Community 

Support Agriculture (CSA)  แปลเป็นไทยแล้วความหมายไม่ตรงกัน  อาจจะใช้เป็นตลาดส าหรับสมาชิก หรือ  
/ตลาดชุมชน... 
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ตลาดชุมชนสนับสนุนเกษตรกรรม แล้วใช้วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ และจากผลการศึกษาท่ีระบุว่าตลาด  CSA มีส่วน
หนึ่งท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายล่วงหน้า สามารถน าไปเพิ่มเติมใน การเปรียบเทียบระหว่างตลาดแต่ละแบบ เป็นจุด แข็งว่า
เกษตรกรมีเงินทุนท่ีใช้ในการผลิต 

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอแนะน าในเรื่อง กรอบแนวคิดท่ีบอกว่า มีกระบวนการ
จัดการ ตลาดอินทรีย์ หาช่องทางการจ าหน่าย อ้างแนวคิดกระบวนการตลาดอินทรีย์ น า 4P ส่วนผสมของ
การตลาดมาใช้ แต่มีอีกวิธีการหนึ่ง คือ STP S=Status ท่ีต้ัง T=Target กลุ่มเปูาหมาย P=Price ราคา วิธีนี้จะเป็น
ตัวหลักกว่าส่วนผสมทางการตลาดซึ่งน่าจะเป็นขั้นตอนต่อไป ในเมื่อต้องการศึกษาหาตลาดท่ีขายสินค้า ต้องมองท่ี
กลุ่มเปูาหมายเป็นส าคัญ กรอบแนวคิดน่าจะเป็นเรื่อง STP ขอให้พิจารณาอีกครั้ง  

นายเกียรติยศ ทรงสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ให้ข้อสังเกต จากวัตถุประสงค์
ข้อ 2 เพื่อศึกษา อาจจะเปล่ียนไปใช้ว่า เพื่อค้นหา และประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในข้อ 1 ศึกษาต้นแบบ ทราบต้นแบบ ข้อ 2 จุดอ่อน จุดแข็งท่ีค้นพบ ส่วนกรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบ
การตลาดเป็นการศึกษาจากข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ในส่วน ผู้บริโภคไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษาอ ย่างไร ถ้าไม่
เกี่ยวข้องก็สามารถตัดท้ิงได้ ถ้ามีท้ังปัจจัยภายใน ตัวเกษตรกร และปัจจัยภายนอกท่ีระบุไว้ ก็สามารถน ามาจับคู่กับ
รูปแบบของตลาดได้เลย ไม่ต้องไปศึกษาทางอ้อม สามารถเขียนตรง ๆ ได้เลย ว่าคิดอะไร จะท าอะไร และสามารถ
ตอบโจทย์ได้ดีกว่าด้วย 

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติม
จากการศึกษาท่ีระบุว่าปัจจัยภายในคือตัวเกษตร  ในการน าเสนอ บอกว่ามีผลต่อการศึกษารูปแบบของการตลาด 
แต่ในกรอบแนวคิดกลับมีผลต่อกระบวนการ แสดงว่าปัจจัยภายนอกมีผลกับเกษตรกร แล้วเกษตรกรจะมีผลอะไร
กับกระบ วนการ ต้องพิจารณาให้ดี และในส่วนของผู้บริโภคจะศึกษาด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ศึกษาก็ตัดออก  
และความหมายของตลาดนัด JJ กับตลาดเฉพาะข่วงเกษตรอินทรีย์ต่างกันตรงไหน  

นายธิติพันธ์ ศรีภมร เจ้าหน้าท่ีปฏิรูปท่ีดิน นักวิจัย ช้ีแจงว่า ตลาด JJ เป็นตลาดนัดท่ีใครมีเงิน ก็
สามารถเช่า เข้าไปขายสินค้าได้ อาจจะเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นอินทรีย์ ผักปลอดภัย หรือผักเคมีก็ได้ โดยก าหนดวัน
ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉพาะวันพุธ เสาร์ ส่วนตลาดเฉพาะข่วงเกษตรอินทรีย์ จะขายเฉพาะสินค้า
เกษตรอินทรีย์เท่านั้น โดยจะไม่ให้น าสินค้าชนิดอื่นเข้าไปขายถึงแม้จะไม่ตรงกับวันท่ีก าหนดขายก็ตาม 

นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ เพิ่มเติม ในการก าหนดรูป แบบของตลาดควร
เขียนให้ชัด คือ 1) ตลาด CSA  2) ตลาดนัด JJ 3) ตลาดนัดสีเขียว 4) ตลาดท่ัวไป และข้อเสนอแนะท่ีจะท าให้
เป็นต้นแบบของตลาดอินทรีย์ในพื้นท่ี ในความจริงระบบตลาดประเภทนี้ของจังหวัดยโสธร มีครบหมดไม่ว่าจะเป็น  
ในเรื่องท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายเงินทุนก่อน หรือการผลิตข้าวจากกลุ่มข้าวคุณธรรม เป็นต้น แนวคิดนี้ดีสามารถน ามา
เป็นต้นแบบได้ ถ้าจะให้ดีควรสรุปเป็นรูปแบบ หรือเขียนขึ้นใหม่ว่า ถ้าจะส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาครัฐจะ เกี่ยวข้อง
อะไรบ้าง  

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน สอบถามว่า การด าเนินการตลาดแบบนี้ใครเป็นผู้ผลิต  ในการผลิตใครเป็นผู้ควบคุมมาตรฐาน 
 ประธานคณะกรรมการฯ  ขอให้นักวิจัยน าข้อมูลไปตอบข้อสอบถามของคุณประก อบ เนื่องจาก
การวิจัยเป็นการศึกษาเบ้ืองต้น โดยขอให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้ให้สมบูรณ์ หากปรับแก้
แล้วขอให้ ส่งกรรม การตรวจผลงานวิชาการเป็นผู้อ่าน  ท้ังนี้ มอบหมายให้ นายฉลอง มณีโชติ นายเกียรติยศ  
ทรงสง่า และนางอาทิตยา พองพรหม เป็นผู้อ่านผลงานวิจัยนี้ 

มติที่ประชุม   รับทราบความก้าวหน้า และให้ปรับปรุงตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

/เรื่องท่ี 4.2... 
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เร่ืองที่ 4.2  ผลงานวิจัย จ านวน 4 เร่ือง 
  (1) การศึกษาระบบเกษตรอินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน                                    
                กรณีศึกษา โครงการนิคมการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” จังหวัดยโสธร 

 โดย  นางบุญธิชา  ชมชื่น นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ 
  ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน 
        นางจารุณี  วรรณจ ารัส นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 
  นายฉัตรชัย  ม่ันคง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ  
 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท 

 วัตถุประสงคข์องการวิจัย   
 1. ศึกษาปัจจัยและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปรับเปล่ียนรูปแบบ จากการผลิตระบบเกษตร
ท่ัวไปเป็นการผลิตระบบอินทรีย์  
 2. วิเคราะห์กิจกรรมฟาร์มในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างยั่งยืน 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ได้ผลการวิเคราะห์กระบวนการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากเกษตรทั่วไปเป็นเกษตรอินทรีย์  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมและแผนงานในกา รสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเป ล่ียนระบบการผลิต
เป็นเกษตรอินทรีย์  
  2. ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านเงื่อนไข ปัจจัย ปัญหาอุปสรรค ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปรับเปล่ียน
การผลิตจากเกษตรทั่วไปเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนให้เกษตรกร
ปรับเปล่ียนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์  
  3. มีต้นแบบความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมของการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน  ซึ่งสามารถใช้เป็น
ตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรอื่นท่ีสนใจปรับเปล่ียนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ 

แนวคิดและข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  1) เกษตรอินทรีย์ 2) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างยั่งยืน 3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนการผลิตการเกษตรของเกษตรกร  

ขอบเขตการวิจัย 
   1. พื้นท่ีศึกษา  โครงการนิคมการเกษตร “เกษตรอินทรีย์ ” จังหวัดยโสธร พื้นท่ีต าบลก าแมด   
ต าบลนาโส่ ต าบลโนนเปือย อ าเภอกุดชุม และต าบลบุ่งค้า อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาในเกษตรกรแกนน าศูนย์ต้นแบบท่ีปรับเปล่ียนการท าเกษตร
เป็นระบบเกษตรอินทรีย์และผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ านวนรวม 119 ราย  
   ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารวิชาการ คู่มือ เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงานราชการ เอกสารงานวิจัย และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ และข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นต้น 

 2. ข้อมูลปฐมภูม ิ ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมกลุ่มย่อย เวทีสรุปบทเรียนของกลุ่มเกษตรกร การติดตามเยี่ยมแปลงเรียนรู้  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close ended question)  
2. แบบสัมภาษณ์ (Open ended question)  
3. การสังเกตและการเข้าร่วม (Partivipation and observation)  
4. การสนทนากลุ่มย่อย (Group Intervies หรือ Group Discussion)  

/5. การสนทนา... 
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5. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Groups Discussion)  
6. การสัมภาษณ์เด่ียวแบบเจาะลึก (Indepth Interview) 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การพรรณนาหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์  
2. การเช่ือมโยงเหตุการณ์ ปัจจัย และเงื่อนไข 
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ค่าทางเศรษฐกิจ 
ผลการศึกษา  
1. ปัจจัยและปัญหาอุปสรรค ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของแกนน าเกษตรกรศูนย์ต้นแบบในการท า

เกษตรอินทรีย์ต่อไปในอนาคต ร้อยละ 77.31 ให้เหตุผลว่า 1) เพื่อลดต้นทุนการผลิต 2) ดินอุดมสมบูรณ์ 3) มีอาหาร 
ปลอดภัยบริโภค 4) สุขภาพแข็งแรงขึ้น ส่วนเกษตรกรแกนน าศูนย์ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์ที่คิดว่าจะไม่ท า
เกษตรอินทรีย์ต่อไป ร้อยละ 12.62 ให้เหตุผลว่า 1) ได้ผลผลิตน้อย 2) ไม่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวัง และปัจจัย
เกี่ยวเนื่องอีกปัจจัยคือ  โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปีซึ่งราคารับจ าน าไ ม่มีความแตกต่างจากราคาการผลิต
ระบบอินทรีย์ รวมท้ังระบบอินทรีย์มีขั้นตอนกระบวนการท่ีซับซ้อนยุ่งยากต่อการจัดการพร้อมท้ังกระบวนการท่ีจะ
ได้มาซึ่งการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (มกท.)  
  2. การปรับเปลี่ยนจากการผลิตทั่วไปเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก ่
  1) ขั้นตอนเริ่มต้นการท าเกษตรอินทรีย์ เกิดจากกระบวนการสนับสนุนและการสร้างกระบวน 
การคิดให้ชาวบ้านได้ทบทวนประสบการณ์ส่วนบุคคล  และการวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรเอง การถูกเอารัด  
เอาเปรียบโดยระบบทุนและผลกระทบจากนโยบายของรัฐ  
  2) ช่วงปฏิบัติก ารในระยะปรับเปล่ียน เกิดจากการได้รับความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและ
กระบวนการสนับสนุน  
  3) ปฏิบัติการสร้างกลุ่มเกษตรกร  สร้างกลไกส่งเสริมโดยกระบวนการกลุ่ม เช่นการแบ่งโซน
พื้นท่ีในการส่งเสริม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การติดตามเยี่ยมเยียนถึงแปลงสมาชิก และเลือ กบุคคลท่ีเป็น  
แกนน าต้นแบบท่ีท าเกษตรอินทรีย์แล้วมาเติมข้อมูลการไปเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการอบรมและปฏิบัติการ
ทดลอง  

   4) การสร้างความหลากหลายในการผลิตและการตอบสนองเศรษฐกิจของครอบครัว  
  3. การพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสม  จากการศึกษากรณี
ตัวอย่างเกษตรกรแกนน าศูนย์ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการท า
เกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมในพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท าให้ได้ข้อสรุปว่าการท าเกษตรอินทรีย์ที่เน้นพืชเชิงเด่ียว เช่น 
ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ก็ยั งมีความเส่ียง จึงท าให้มีการพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการ
ผสมผสานท่ีมากกว่าการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว แกนน าเกษตรกรที่เป็นรุ่นบุกเบิกจึงต้องมีภาระหน้าท่ี  
ในการขยายผลการท าเกษตรอินทรีย์ให้กว้างออกไปมากขึ้น   โดยการไปชักชวนเกษตรกรรายอื่นให้มาท าเกษตร
อินทรีย์ ด้วยการยกระดับความรู้โดยการแปรรูปผลผลิตจากการท าเกษตรอินทรีย์และได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
อินทรีย์เพื่อจ าหน่าย และการพัฒนาและวางแผนการตลาดจากกระบวนการ การส่งเสริมการเกษตรระบบเกษตร
อินทรีย์เพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นการเปล่ียนแปลง  
   4. กิจกรรมฟาร์มที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนและแนวทางการสนับสนุน ประกอบด้วย 
4 มิติ คือ 1) การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 2) หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีการเกษตร  3) การปลูกพืชคลุมดินแบบ
หมุนเวียน 4) การปลูกพืชหลากหลาย 
 

/ข้อเสนอแนะ... 
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  ข้อเสนอแนะ 
   1. การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืน  
  1) พัฒนาระบบน้ าให้เหมาะสมและเพียงพอเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ า
ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคในการผลิต  
  2) ด าเนินโครงการสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ควร
ด าเนินอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อจะได้สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แต่ถ้าจะให้เกิดผล
ท่ียั่งยืนควรใช้เวลาประมาณ 5 ปี  
  3) ไม่ควรขยายพื้นท่ีให้เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว ควรท าเริ่มจากตัวเกษตรกรเป็นจุดเล็ก  ๆ  
ใหเ้กิดผลแล้วจึงขยายอย่างมีคุณภาพ  

    4) การพัฒนาองค์ความรู้ในแต่ละด้านควรเพิ่มเติมจากฐานความรู้เดิมอย่างสม่ าเสมอ   
 2. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย ์ 
 1) ควรก าหนดมาตรการสนับสนุนด้านราคาและตลาดให้กับเกษตรกรที่รวมกลุ่มท าการผลิตระบบ 

เกษตรอินทรีย์ในระยะยาว  
 2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ช่วงการปรับเปล่ียนในระยะเริ่มต้น 

(3 ปี) ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
รับรองแปลง  

 3) รณรงค์ผู้บริโภคทุกกลุ่มให้เห็นคุณค่าความเป็นเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ 
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีทางการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น  

 4) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
และสอดคล้องกับฤดูกาลผลิต  

 5) สนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการระดับพื้นท่ีทางด้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร  

 6) รณรงค์การลดต้นทุนการผลิต ด้านเมล็ดพันธุ์ การพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิตต่าง ๆ โดยใช้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  7) ภาครัฐควรระมัดระวังการน ามาตรการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การผลิตแบบให้ฟรี
มาใช้เป็นแรงจูงใจการกระตุ้นใ ห้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ เพราะจะเป็นการสร้างความ
คาดหวังแบบพึ่งพาให้กับเกษตรกรและขัดกับหลักการพึ่งพาตนเองท่ีเป็นปัจจัยส าคัญของการปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ 
  ข้อสังเกตจากผู้ท าการศึกษาวิจัย จากการศึกษา พบว่าแต่ละศูนย์ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์ 
มีจุดอ่อนในการขยายผลการท าเกษตรอินทรีย์ที่ควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้ 
   1. ความรู้ของแกนน าศูนย์ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์บางรายยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะแกนน ารุ่นใหม่ 
ซึ่งยังไม่มีองค์ความรู้ครอบคลุมเพียงพอท่ีจะขยายองค์ความรู้สู่คนอื่นได้จึงยังไม่สามารถขยายผลได้เท่าท่ีควร 
   2. การสร้างรูปธรรมในแปลงเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลาจนกว่าพืชท่ีปลูกในแปลงจะให้ผลผลิตในรอบ 
การผลิต 1 รอบ เกษตรกรที่เป็นศูนย์ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์บางส่วนยังไม่พร้อมในการ ถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรทั่วไปท าให้เกิดภาวะก้ ากึ่งระหว่างเลิกกิจกรรมและไม่แน่ใจในกิจกรรมท่ีจะด าเนินต่อไป 
   3. กิจกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแปลงเรียนรู้
ท่ีท าติดต่อเกินกว่า 2 รอบการผลิต เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน พืชหลังนา พืชอาหารในครอบครัว พืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน และการเล้ียงสัตว์เพื่อใช้มูลสัตว์ปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้แรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
ในการหาส่ิงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างแรงจูงใจและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน  

/ของเกษตรกร... 
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ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรใช้องค์ความรู้ท่ีได้รับการพัฒนาน าไปกระจายและส่งเสริม
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไป 

การน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์  มีต้นแบบเชิงประจักษ์ของความส าเร็จและแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 1) การออกแบบ/วางแผนการจัดต้ัง/ด าเนินการโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การพัฒนา
รายพื้นท่ี 2) จัดท าโครงการบูรณาการในระดับต าบล /อ าเภอ ร่วมกับภาคเอกชน 3) แนวทางในการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมการใช้ท่ีดินโครงการปฏิรูปท่ีดิน 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี ้
นายชัยฤทธิ์ บัวทอง ท่ีปรึกษา ส.ป.ก. กรรมการตรวจผลงานวิชาการ ให้ความเห็นว่า ได้พิจารณา

อ่านผลงานพร้อมมีการประชุมหารือกันระหว่างกรรมการฯ ท้ัง 3 ท่าน หลังจากนั้นแจ้งให้นักวิจัยแก้ไขและส่งกลับ
มาพิจารณารวม 2 ครั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานช้ินนี้สมบูรณ์แล้ว  

นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล เลขามูลนิธสิายใยแผ่นดิน กรรมการตรวจผลงานวิชาการ ให้ความเห็นว่า  
ผลงานนี้  เป็นงานวิจัยท่ีวิจัยในสองด้าน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และการวิเคราะห์เรื่องการใช้ประโยชน์ใน
ท่ีดิน ปัญหาของเกษตรกร ให้ความเห็นไปเรียบร้อยแล้ว จากการพิจารณาสมควรให้ผ่าน 

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้อ านวยกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการตรวจผลงาน 
วิชาการ ให้ความเห็นว่า ผลงานนี้ โจทย์ในการศึกษา คือ ระบบเกษตรอินทรีย์จะท าให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร แต่ในเล่ม 90% เป็นการศึกษาในเรื่องเกษตรกรปรับเปล่ียนไปท าเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์
เท่านั้น ยังขาดการวิเคราะห์ว่าเกษตรอินทรีย์นี้จะใช้ท่ีดินยั่งยืนได้อย่างไร 

ประธานคณะกรรมการฯ  ให้ความเห็นว่า ผลงานวิจัยนี้พิจารณาแล้วไม่ผ่านความเห็นชอบ หัวข้อ
การศึกษา  คือ ระบบเกษตรอินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่ างยั่งยืน  หมายถึงโครงสร้างของการศึกษาเล่มนี้   
แต่เท่าท่ีพิจารณายังไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบเกษตรอินทรีย์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืนท่ีชัดเจน 
ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะมาขับเคล่ือนให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัจจัยของเกษตรอิ นทรีย์ 
การศึกษายังไม่ มีการช้ีชัด เนื้อหาท่ีมีอยู่ครบถ้วน  แต่ต้องน ามาเรียบเรียงใหม่ เพื่อท าให้เห็นความส าคัญ  
ความเช่ือมโยงในการศึกษานี้ให้ได้                                 

นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล เลขามูลนิธิสายใยแผ่นดิน กรรมการตรวจผลงานวิชาการ ช้ีแจ้งเพิ่มเติมว่า 
การศึกษานี้ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้ท่ีดินอย่างยั่งยืนแล้ว  เพียงแต่ยังขาดความชัดเจนในเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการ  
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน มิติท่ีส าคัญท่ีต้องใช้คือ  มิติทางด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในเล่มนี้ให้ความส าคัญการใช้ประโยชน์ในท่ีดินกับส่ิงแวดล้อม เนื่องจากปัจจัยนี้สะท้อนให้
เห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างยั่งยืนในแง่ของส่ิงแวดล้อม ซึ่งก็มีค าตอบออกมา ในแง่ของปัจจัยความยั่งยืน  
แต่ในแง่เศรษฐกิจอาจจะไม่ชัด เนื่องจากข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล  ได้มาจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ซึ่งเกษตรกร
ไม่มีการเก็บข้อมูลมาต้ังแต่ต้น พิจารณาจากตารางในเรื่อง ค่าเฉล่ียของอายุ จะเห็นว่าในเรื่องรายได้ ของเกษตรกร 
ด้านการเกษตรมีมากกว่ารายจ่าย เป็นข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าน่าจะ
เพียงพอในการตอบโจทย์ว่าการใช้ประโยชน์ในท่ีดินด้านเกษตรมีความยั่งยืนมากกว่า  

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า เนื้อหาในการศึกษามีอยู่ครบถ้วน แต่วิธีการน าเสนอ หรือการเรียบเรียง 
เพื่อให้เห็นความส าคัญ และความเช่ือมโยง ยังไม่ผ่านเท่านั้น ขอให้กลับไปเรียบเรียงใหม่เพื่อจะได้ตอบโจทย์หั วข้อ
เรื่องและวัตถุประสงค์ได้  

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน ให้ความเห็น ในการน าเสนอสาเหตุความเป็นมาของปัญหา นักวิจัยยังมองไม่เห็นถึงสาเหตุความเป็นมา
ของปัญหา จึงไม่สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้  โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องพื้นท่ีไม่อธิบายรายละเอียดในเรื่อง 

/สภาพพื้นท่ี... 
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สภาพพื้นท่ี มแีต่สรุปในตอนท้ายว่าขาดแหล่งน้ า ควรจะอธิบายรายละเอียดเพื่อท่ีจะท าให้ผู้อ่านหรือผู้น าไปขยาย
ผลต่อ จะได้เข้าใจสภาพพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น 

ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวเพิ่มเติม จาก การท่ีคุณประกอบเสนอแนะ ต้องมีท่ีมา  มีการ
กล่าวถึง  หรือการศึกษาถึงปัจจัยอะไร หรือปัญหาอะไร ท่ีเอื้อต่อการท าระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น ถ้ามีปัญหา  
ในเรื่องแหล่งน้ าก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องแหล่งน้ า แต่ถ้าไม่มีก็ตัดท้ิงไป สามารถแก้ไขได้ในเรื่องรายละเอียด  
แต่ต้องให้สัมพันธ์กันมาต้ังแต่ต้นจนจบ ว่าส่ิงท่ีศึกษา มีความชัดเจน  ทุกส่ิงท่ีน าเสนอมีความส าคัญท้ังส้ิน ขอให้ไป
เรียบเรียง ส่วนไหนท่ีไม่ส าคัญหรือเยอะมากไปก็สามารถตัดท้ิงได้ 

มติที่ประชุม   ไม่ผ่านความเห็นชอบ โดยให้น าไปปรับปรุงแก้ไข และน ามาเสนอในการประชุมคณะกรร มการฯ  
ในวันที่ 28 มกราคม 2558 และมอบคุณอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ช่วยพิจารณาการเรียบเรียงรายงานใหม่ 

(2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกร  
     กรณีศึกษาเขตปฏิรูปที่ดิน ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 โดย นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วยอด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 
         นายปฐมโชค  ฮุยเคียน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
  นายธิติพันธ์  ศรีภมร เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 
  ส านักวิชาการและแผนงาน  ส านักแผนที่และสารบบที่ดิน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้ท่ีดิน ในพื้นท่ีต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม  2) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ท่ีดินและการปรับตัวของเกษตรกร  ต าบลบางหลวง  อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรใน เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อรับมือกับกา รเปล่ียนแปลง  
การใช้ท่ีดิน   
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริม 
หรือพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีดินเอกชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน  2) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีเกิดขึ้นส าหรับ ส.ป.ก ในการด าเนินการในท่ีดินเอกชนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ขอบเขตการ วิจัย 1) ด้านประชากร เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินเอกชน ต าบลบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามประเภทเอกสารสิทธิการถือครองท่ีดิน คือ เกษตรกรผู้เช่า เช่าซื้อ 
จ านวนท้ังหมด 76 ราย เช่าท่ีดินเพื่อท าประโยชน์ 32 ราย เช่าซื้อ 6 ราย และได้รั บโอนกรรมสิทธิ์ 38 ราย 
เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ท่ีเกี่ยวข้อง  2) ด้านพื้นท่ี ท่ีดินเอกชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จ านวน 79 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,169 ไร่ 3) ขอบเขตด้านเนื้อหา บริบทชุมชน การขับเคล่ือน
ภาระกิจการปฏิรูปท่ีดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร 4) ขอบเขตด้านเวลา ระหว่าง พ.ศ. 2522 ถึง 2556 

วิธีด าเนินการศึกษา 1) ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น จากเอกสาร แผนท่ี การส ารวจพื้นท่ี  2) ศึกษาข้อมูล
จัดเวทีระดมความคิดเห็นและสนทนากลุ่มย่อย 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์ท่ีดินใ น
พื้นท่ี ช่วงก่อนการปฏิรูปท่ีดิน ช่วงการปฏิรูปท่ีดิน และช่วงหลังการปฏิรูปท่ีดิน  

การวิเคราะห์ข้อมูล มกีารตีความจากแผนท่ี/ภาพถ่ายทางอากาศ การตีความจากข้อมูลท่ีได้และ
เปรียบเทียบ กับทฤษฏี แนวคิดต่างๆ และวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและน าไปใช้ในการสรุปเนื้อหา  
  ผลการศึกษา  
  1. สภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต าบลบางหลวง
มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 55,487.50 ไร่  พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และเป็น
พื้นท่ีนา ต่อมามีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมด้านถนนท าให้ การขนส่งสะดวกและรวดเร็วท าให้มีการเล้ียงกุ้ง
และปลาเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และพื้นท่ีบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม นอกจากการปลูกข้าว
แล้วยังมีการผลิตอื่นในพื้นท่ีได้แก่ พืชผักและการประมงน้ าจืดประเภทเล้ียงกุ้งและเล้ียงปลา  

/2. รูปแบบ... 
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2. รูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต าบลบางหลวง  
  1) ลักษณะการถือครองการใช้ท่ีดิน ช่วงก่อนการปฏิรูปท่ีดิน กลุ่มของผู้มีท่ีดินจ านวนมาก  ไม่ได้
ท ากินเองมีการให้เกษตรกรเช่าท านา หลังการปฏิรูปท่ีดิน ส .ป.ก. เข้าไปจัดซื้อท่ีดินและจัดให้กับชาวนาท่ีเช่าท่ีดิน  
เมือ่เกษตรกรมีรายได้ ก็เปล่ียนจากผู้เช่าท่ีดิน เป็นเช่าซื้อท่ีดิน ส.ป.ก. และได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ 
  2) การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิต มีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างน้อย  
การใช้ท่ีดินหลักเป็นพื้นท่ีนา ส าหรับการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินหลักๆ เ กิดจากการปรับตัวของเกษตรกรที่มีต่อ
การเปล่ียนแปลงจากการมีระบบชลประทาน การท านาปี มาท านาหว่านน้ าตมท่ีท าได้ 2 ครั้ง/ปี  มีการเลิกการท า
สวนผลไม้มาท านาเมื่อเกิดน้ าท่วม และการปรับการท านาจาก 3 ครั้งเป็น 2 ครั้งรวมถึงการท านาแบบย่ าตอ  
ในการท านาครั้งท่ี 3 และการปลูกข้าวหนัก 1 ครั้ง และปลูกข้าวเบาในช่วงปลายปีเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวก่อนท่ีน้ าจะ
ท่วมนาข้าว  
  3. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  มีแนวทาง 
การพัฒนาเกษตรกรสรุป ดังนี้   

1) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม  
1.1) แนวทางก ารแก้ไขปัญหา การ เปล่ียนแปลงผู้ถือครองท่ีดิน แปลง ข้างเคียง ให้กับ

เจ้าของท่ีดิน 2 ลักษณะ คือ  การให้ข้อแนะน าด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  “ภาระจ ายอม” และ “ทางจ าเป็น”  
1.2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินจากพื้นท่ีเกษตรเป็นพื้นท่ีนอก

ภาคการเกษตรของแปลงท่ีดินเอกชนข้างเคียง คือ การใช้เวทีสภาองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาในชุมชนโดย
จัดท าข้อเสนอให้บริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งกับชาวบ้าน  

1.3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต 
มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น และราคาข้าวต่ าลง ตลาดข้าวถูกผูกขาดกับพ่อค้า โรงสีในพื้นท่ี มีดังนี้ 

- ใช้กลไกการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตผ่านระบบสหกรณ์ในเขตปฏิรปูท่ีดิน 
- รวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาข้าวปน 
- ส่งเสริมการผลิตข้าวที่เกษตรกรสามารถบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
- ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และเพิ่มรายได้ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ 
- ลดความเส่ียงโดยการท าเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ปลูกผัก เล้ียงปลาควบคู่กับการท านา  

  2) ตัวเกษตรกรเอง  
   2.1) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกร  กรณีเกษตรกร เข้าสู่วัยสูงอายุท า

ประโยชน์เองไม่ไหว และกรณีท่ีทายาท ไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีดังนี้ 
    -  เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการผลิต และเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องทุ่นแรง

ต่างๆ รถไถนา เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์/ปุ๋ย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นต้น โดยท าหน้าท่ีบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด 
    -  สนับสนุนให้ทายาทปรับตัวเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ด้านการท าการเกษตรสมัยใหม่ 

การเกษตรครบวงจร การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกันการให้เช่าช่วงหรือขายสิทธิน าไปสู่การ  
ท าผิด พ.ร.บ. การปฏิรูปท่ีดินเกษตรกรรม  

   2.2) แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณี เกษตรกรมีทายาทหลายคนต้องการแบ่งแปลงให้กับ
ทายาท คือ การสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย/แนวทางเกี่ยวกับการแบ่งแยกแปลง และการตกทอด
ทางมรดกแก่ทายาท  

  3) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน  แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเกษตรกร มีดังนี้ 

 
/- ปรับพันธุ์ข้าว... 
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   - ปรับพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และสภาพอากาศ 
   - การปลูกข้าว 2 ครั้ง/ปี การเลือกปลูกข้าวหนัก 1 ครั้ง ข้าวเบา 1 ครั้ง หรือการท านาย่ าตอ

ในครั้งท่ี 3  
  ข้อเสนอแนะ  
         1. ข้อเสนอแนะการจากวิจัย 

    1) ควรมีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว หรือ ข้าวที่เกษตรกรสามารถบริโภคได้ และการผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตท่ีดี (GAP) เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตและลดใช้สารเคมีในพื้นท่ีให้กับเกษตรกร 

  2) ควรมีการสนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้การผลิตพืชผัก ต่าง ๆ เช่น พืชผักปลอดภัย 
เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกร 

3) ควรมีการติดตามตรวจสอบการใช้ท่ีดินของเกษตรกรที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็น
เกษตรกรที่ไม่ได้ติดต่อกับทาง ส .ป.ก. เพื่อลดความเส่ียงในการใช้ท่ี ดินผิดประเภทตาม พ .ร.บ. การปฏิรูปท่ีดิน ฯ 
รวมถึงแปลงท่ีดินท่ีมีลักษณะเป็นแปลงเด่ียวที่มีความเส่ียงในการถูกกลืนไปกับพื้นท่ีเอกชนอื่นๆ ได้ 
   2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในโอกาสต่อไป 

      ควรมีการศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินต าบลบางหลวง  เนื่องจาก
พื้นท่ีดังกล่าว  อยู่ในพื้นท่ีเขตปริมณฑลและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมท่ีสะดวกสบายอาจมี
การเปล่ียนแปลงสู่การเป็นพื้นท่ีเมืองได้ในอนาคต 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อ านวยกลุ่มติดตามและประเมินผล กรรมการตรว จผลงานวิชาการ  ให้

ความเห็นว่า จากการพิจารณาผลงานช้ินนี้ ได้เสนอแนะปรับแก้ ในหลาย ๆ ส่วน ซึ่งนักวิจัยก็ได้ปรับแก้มาแล้ว เช่น 
ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัย ท่ีอ้างกลุ่มเปูาหมาย ยังไม่มีแหล่งท่ีมา ก็ให้เพิ่มในส่วนของแหล่งท่ีมา เพิ่มปีท่ี
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อง่ายในกา รสืบค้น ปรับเปล่ียนช่ือเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษา ในส่วนเนื้อหาท่ีศึกษาวิจัย  
นักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าซึ่ง สอดคล้องกับช่ือ เรื่องท่ีท าการวิจัย  และได้ให้ ปรับล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจในงานวิจัยยิ่งขึ้น ซึ่งนักวิจัยก็ได้ปรับแก้ในเนื้อหาได้ครบ ถ้วนตามท่ีเสนอแนะไป และขอเพิ่มเติมในส่วนท่ี
ปรับแก้มาแล้ว เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอให้เพิ่มเติมหัวข้อในบทท่ี 2 ย่อหน้าท่ี 1 ควรจะจบด้วย 
“ประกอบด้วย” และเพิ่มเติมหัวข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4 ขึ้นย่อหน้าใหม่ “ดังมีรายละเอียดดังนี้” แล้วจึงต่อด้วยหัวข้อ
ย่อย 2.1 จนจบในส่วนของเนื้อหานี้ ส่วนตารางท่ีน าเสนอตาราง 4.2 และ 4.3 ไม่มีอ้างอิงในผลการศึกษา ขอให้
อ้างอิงหากมีแล้วถือว่าครบถ้วน ส่วนหัวข้อ 2.2 และหัวข้อ 2.2.1 ใช้หัวข้อเดียวกันควรปรับเปล่ียนเพื่อให้
แตกต่าง ส่วนของการพิมพ์ยังมีผิดอยู่บ้าง ท้ังนี้จะประสานกับนักวิจัยให้ปรับแก้ต่อไป 

นายธนู มีแสงเงิน  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กรรมการตรวจผลงานวิชาการ ให้ความเห็นว่า  จากการ
พิจารณาผลงานช้ินนี้  ยังพบข้อผิดพลาดอยู่ในเรื่องการพิมพ์ผิด การแยกค าท าให้ค าไม่สมบูรณ์ เช่น  
ต าบลบางเลน อ าเภอบางหลวง เป็นต้น ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีจะน าไปใช้อ้างอิง 
หรือศึกษา เรื่องท่ีหนึ่งในส่วนของบทน า ย่อหน้าท่ี 2 กล่าวถึงพื้นท่ีพระราชทานฯ 7 จังหวัด แต่ในเนื้อหาช่วงต่อไป
กล่าวเป็น 5 จังหวัด ควรจะเพิ่มเติมท่ีมาท่ีไปจากเดิมท่ีได้รับพระราชทานฯ มา 7 จังหวัดท าไมถึงเหลือแค่ 5 จังหวัด  
ซึ่งมีกล่าวไว้แล้วในหน้า 20 ให้น ามาเพิ่มเติมในบทน านี้ด้วย และแก้ไขในการอ้างถึงมาตรา 35 ท่ีใช้ว่า
ค่าตอบแทน ให้เปล่ียนเป็นค่าทดแทน  ในหน้า 6 ขอสอบถาม ดร . อาทิตยา ในกรณีท่ีนักวิจัยเขียนขอบเขตด้าน
เวลา ควรจะแยกเป็น 2 ระยะหรือไม่ คือ มีการก าหนดขอบเขตเวลา แล ะระยะเวลาในการท าการศึกษา เพื่อให้
ชัดเจนขึ้น  

/นางอาทิตยา... 
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นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน อธิบายว่า กรณีท่ีเป็น
การศึกษาท่ีเป็นพัฒนาการ ขอบเขตเวลาของข้อมูลท่ีศึกษาควรใส่ไว้ในขอบเขตการศึกษา ส่วนระยะเวลาในการ ลง
ไปศึกษา ก็ก าหนดอี กส่วนในหัวข้อระยะเวลาการศึกษา  ซึ่งในผลงานช้ินนี้ไม่มีก าหนดไว้ ก็ให้เพิ่มเติมเพื่อให้
การศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กรรมการตรวจผลงานวิชาการ เพิ่มเติมในส่วนของบทท่ี 
2 การอ้างอิงวรรณกรรม  ในหัวข้อ 2.3 การปรับตัวของเกษตรกรไม่พบในร ายงานให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนพร้อม
ปรับแก้ค าผิดให้ถูกต้อง 

ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ปรับแก้ตามท่ีกรรมการตรวจผลงานวิชาการแนะน า ไม่ว่าจะค าผิด
ถูก แก้ไขความหมายมาตรา 35 รวมถึงการปรับเพิ่มในเรื่องการกรอบระยะเวลาในการวิจัย 

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกร รม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน อยากให้เพิ่มเติมการเช่ือมโยงระหว่างการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินกับการปรับตัวของเกษตรกร 

 นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ เพิ่มเติมรูปแบบการเขียนในหน้า 8 – 9 ข้อหลัก 
ข้อย่อย ควรใช้รูปแบบให้เหมือนกันท้ั งหมด ข้อมูลแผนท่ีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินขอให้ระบุว่าเป็นแผนท่ีของปีใด 
และขอให้เพิ่มเติมแผนท่ี DMC มาใช้ประกอบอธิบายการเปล่ียน แปลงการ ใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร เช่น 
เปล่ียนจากการท านาข้าว มาเป็นนากุ้ง และข้อมูลชนิดข้าวในตารางพันธุ์ข้าวในหน้า 56 เป็นข้าวประเภ ทใด เพื่อ
ประกอบการอธิบายถึงการปรับตัวของเกษตรกรที่จะเปล่ียนมาปลูกข้าวแบบ GAP หรือเกษตรอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เป็นผลงานการวิจัย โดยใหไ้ปปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และให้เสนอ ผอ. กวด. ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 (3) การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาองค์กรของข้าราชการ  
      ส.ป.ก. ประจ าปี พ.ศ. 2557 

  โดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล 
  กองการเจ้าหน้าที่ 

  วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของข้าราชการ ส.ป.ก. ต่อการปรับปรุงกระบวนงาน 
2) เพื่อจัดล าดับความส าคัญแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนากระบวนงาน ระบบงาน และขั้นตอนการ
ท างาน  3) เพื่อน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์  การก าหนดนโยบาย และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้วางแผนปรับปรุงในจุดอ่อน (Weakness) และ
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในจุดแข็ง (Strength) ในการพัฒนาองค์การ และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  

  ระเบียบวิธีวิจัย  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ข้าราชการ ส .ป.ก. ทุกระดับท้ังสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคจ านวน 367 คน (ค านวณได้จากสูตรของ Taro Yamane)  โดยใช้ 
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษานี้ เป็นการส ารวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาองค์กร
ของข้าราชการ ส .ป.ก. ทุกระดับท้ัง สายงานหลัก และสายงานสนับสนุน ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าปี พ.ศ. 2557 

/เครื่องมือ... 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบ สอบถาม ประกอบด้วยค าถามปลาย ปิด (Close-Ended 
Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open-End Questionnaire) โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป  ส่วนท่ี ๒ ความคิดเห็นของบุคลากร ส .ป.ก. เพื่อการปรับปรุง
กระบวนงาน ส่วนท่ี ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  ข้อมูลท่ี ได้จากการศึกษาน ามาประมวลผล เพื่อค านวณค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window Version 16 ในการอธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สรปุผลการศึกษา 
  โดยภาพรวม  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกระบวนงาน  
ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดยมีระดั บความคิดเห็น สูงสุดท่ีด้านบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ( = 3.9) และด้านสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก ( = 3.86) ตามล าดับ 
  ด้านกระบวนการปฏิบัติ งาน พบว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าราชการ ส .ป.ก. มีความ
เป็นระบบขั้นตอน โดยระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมายประกอบกับหน่วยงานมีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และน าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาการบริการใหม่ๆ 
  ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ เช่น  
ไม่ขอรับส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ประกอบกับมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และมีความพร้อมในการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ด้านสภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า สถานท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลด
ขั้นตอน และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอ ดจนมีการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในองค์กรให้มีความชัดเจน และถูกต้อง  ควรเพิ่มช่องทางใน
การรับฟัง และแสดงความคิดเห็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง และพัฒนาองค์กร
ให้มากขึ้น 
 2. ควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ควรมีการจัดระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานท่ีชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติ และลด
ขั้นตอนการท างานได้ 
 4. ควรมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความสุขกับการท างาน  
 

/ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
นายเกียรติยศ ทรงสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สอบถาม กรณี ให้แสดง

ความเห็นมีแค่ 2 ระดับ ท่ีระบุว่า  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย เท่านั้น หรือ และระดับคะแนน  เห็นด้วย อยู่ท่ีค่ากลาง  
ใช่หรือไม่ 

นางสาวกรวรรณ มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิจัย ช้ีแจงว่ามี ท้ังหมด  5 ระดับ 
ประกอบด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนรวมท้ังหมด 20 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน   

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน  กล่าวว่า กรณีท่ีเห็นด้วยไม่ค่อยสนใจ สนใจในส่ิงท่ีไม่เห็นด้วย  ว่าจะท าอย่าง ไรให้คนกลุ่มนี้กลับมา  
เห็นด้วย มีเหตุผลอะไรถึงไม่เห็นด้วย จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป  

นางสาวกรวรรณ มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิจัย ช้ีแจงว่า  ในการท าแบบสอบถาม
มีท้ังท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ซึ่งนักวิจัยก็หวังว่าจะได้ข้อมูลท่ีไม่เห็นด้วย แต่ผ ลสรุปออกมามี แต่ข้อมูลท่ีเห็นด้วย
เท่านั้น ท้ังนี้แบบสอบถามท่ีใช้ เป็นแบบท่ีสอดคล้องกับแบบสอบถามออนไลน์ของ กพร. 

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. สอบถาม กรณีท่ีศึกษาเรื่องการส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ เพื่อการพัฒนาองค์กรของข้าราชการ ส .ป.ก. หรือ เพื่อพัฒนากระบวนการท างา นของข้าราชการ 
พิจารณาจากเนื้อหากล่าวถึงกระบวนการปฏิบัติงานเป็นเรื่องบุคลากร การท่ีจะพัฒนาองค์กรควรจะใช้ช่ือนี้หรือไม่ 
หลักใหญ่ท่ีจะศึกษาจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กร  

นางสาวกรวรรณ มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิจัย ช้ี แจงว่า แบบสอบถามท่ีใช้
สอบถามต้นแบบมาจากแบบส ารวจของ กพร . ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อการพัฒนา
องค์การ ซึ่งเป็นภาพใหญ่สอดรับกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินท่ีก าหนดให้มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
จึงเป็นท่ีมาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อน าความคิดเห็นมาพัฒนาระบบงาน 

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส .ป.ก. กล่าวว่า  จากการพิจารณาเนื้อหาเน้นไปท่ีพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานหรือพัฒนาบุคลากร ส .ป.ก. มากกว่าท่ีจะเป็นเรื่องพัฒนาองค์กร ถ้าพัฒนาประสิทธิภาพ
หรือการปฏิบัติงาน ก็มีตัวช้ีวัดก าหนด ไว้แล้ว หากศึก ษาในเรื่องการพัฒนาบุคลากร ก็ต้องน าระเบียบบริหาร
ข้าราชการพลเรือน ปี 2551 มาพิจารณาด้วย ซึ่งระเบียบฯ นี้ จะว่าด้วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล 
การเล่ือนเงินเดือน ซึ่งในเนื้อหานี้ยังไม่มีการน ามาเช่ือมโยง 

ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่า น่าจะกลับไปพิจาร ณาจากหัวข้อเรื่องท่ีศึกษา เริ่มแรก
ในการศึกษาอาจจะต้องการทัศนคติของข้าราชการท่ีมีความคิดเห็นต่อองค์กร แต่เวลา น ามาเขียนเกิดความ  
คาดเคล่ือนเลยมาสู่การน าเสนอท่ีใช้การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อการพัฒนาองค์การ  ขอให้ปรับ
ให้ชัดยิ่งขึ้น อาจจะใช้ว่าการส ารวจ ทัศนคติของข้าราชการท่ีมีความเห็นต่อองค์กร โดยขอให้เพิ่มเติมในส่วนของ
กรอบแนวคิดให้ชัดขึ้น เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมไปเรื่อย ๆ น่าจะมีการขมวดให้เห็นเป็นรูปแบบว่าต้องการ
ศึกษาเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดรับกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เห็นว่าน่าจะเป็นเ อกสารวิชาการได้ 
เพราะมีการส ารวจมาแล้ว  ถ้าจะให้ดีให้น าแบบส ารวจของ กพร . มาเปรียบเทียบดูจะท าให้เห็นข้อสรุปความเห็น
ท่ีมีต่อองค์การว่ามีอะไรบ้าง จะท าให้เห็นความลึกของการศึกษานี้มีมากขึ้น โดยให้คุณดารณี ชนะชนม์เป็นผู้อ่าน
และให้ความคิดว่าควรเป็นเอกสารประเภทใด  

นางดารณี ชนะชนม์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ให้ความเห็นว่า  ถ้ามีการ
เก็บข้อมูล มีการศึกษาก็น่าจะเป็นผลงานวิจัยได้  

ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้น าไปแก้ไขปรับปรุงเอกสารให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะมาพิจารณาว่าจะ
ให้เป็นเอกสารประเภทใด ขณะนี้ให้ผ่านเป็นแค่เอกสารวิชาก ารไปก่อน เนื่องจากออกแบบครั้งแรกแค่ท าการ
ส ารวจ หลังส ารวจก็มีการศึกษามาบ้าง ไม่น่าจะเป็นผลงานวิจัยได้ /มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เป็นผลงานวิชาการ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการฯ โดยให้นางดารณี ชนะชนม์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ัง 

(4) สรุปบทเรียนโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงต าบลต้นยวน อ าเภอพนม  
     จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 โดย กลุ่มวิชาการพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 กองประสานงานโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียง   
2) สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี  3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2) การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 3) การรวบรวม 
ความคิดเห็น  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ A-I-C (Appreciate-Influence- 
Control) 2) การวิเคราะห์ SWOT 3) การทบทวนหลังปฏิบัติงาน AAR (After Action Review)  
 การสรุปบทเรียน เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนกระบวนการด าเนินงาน  
โดยการท บทวนการด าเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์กระบวนการขับเคล่ือน ปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ A-I-C (Appreciate-Influence-Control) การด าเนินงานต้ังแต่
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 -  ปี พ.ศ. 2518-2522 ชาวบ้านเริ่มเข้ามาจับจองพื้นท่ี มีการถางปุา เริ่มมีการท าไร่ ท าสวน
ยางพารา  

- ปี พ.ศ. 2523-2527 การสร้างวัด ๒ แห่ง สร้างโรงเรียน ๑ แห่ง และของกรมทางหลวงชนบท 
ก่อสร้างถนนให้ ต้ังเป็นบ้านเขานาใน  
 -  ปี พ.ศ. 2528-2532 ปลูกยางพาราเป็นพื ชหลัก การท ายางแผ่นขาย  มีการปลูกข้าวเพิ่ม
รายได้ ปลูกกาแฟแซมในสวนยางพารา  

- ปี พ.ศ. 2533-2537 ก่อตั้งสหกรณ์การเกษตร สมาชิก ประมาณ ๔๐ คน มีกองทุนสงเคราะห์- 
สวนยางมาให้การสนับสนุน  
 - ปี พ.ศ. 2538-2542 ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขานาใน ต้ังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ท าดอกไม้จากเกล็ดปลา  

- ปี พ .ศ. 2543- 2547  พัฒนาชุมชน ได้เข้ามารวมกลุ่มสตรีน าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
ไปแสดงท่ีงานวันสตรีสากล มีการน าพืชสมุนไพรมาปลูกในแปลงของตนเอง แนะน าให้ท าลูกประคบสมุนไพร  
แพทย์แผนไทย รพ.พนม แนะน าการท าลูกประคบให้ได้มาตรฐาน จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2543  

- ปี พ.ศ. 2548-2553 กลุ่มฯ มีการกู้เงินจาก ส.ป.ก. อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละบาท มีการปลูก
สมุนไพร และเล้ียงปลาดุกบ่อพลาสติก จัดท าลูกประคบสมุนไพร ส่งตามสถานท่ีต่างๆ  

- ปี พ.ศ. 2554 จัดต้ังโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นพืชผสมผสาน แนว คิด “ปลูกอยู่ 
ปลูกกิน ” พัฒนาความรู้ /จัดต้ังศูนย์ต้นแบบและแปลงเรียนรู้เพิ่มรายได้ /ลดรายจ่าย เริ่มการแปรรูปสมุนไพร  
มีหน่วยงานของรัฐร่วมบูรณาการ 

- ปี พ.ศ. 2555 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น  
/- ปี พ.ศ.... 
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- ปี พ.ศ. 2556 การสร้างทายาท เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นท่ีมีการท ากิจกรรมการหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น / กลุ่มมากขึ้น  

 2. การวิเคราะห์ SWOT 
 -  จุดแข็ง มีแกนน า / กลุ่มท่ีเข้มแข็ง  เกษตรกร ท่ีมีความขยันอดทน มีความต้ังใจจริง พื้นท่ีมี
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณ์  มีกระบวนการขับเคล่ือนงานอย่างต่อเนื่อง  
 -  จุดอ่อน เกษตรกรในนิคมฯ ขาดความรู้เรื่องการจัดการ ขาดแคลนแหล่งน้ า ไม่มีการท าบัญชี
ครัวเรือน การรวมกลุ่ม ขาดความสามัคคี ผู้น าชุมชน มีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา ผู้น ากลุ่ม มีภารกิจค่อนข้างมาก  
1 คนท าหลายหน้าท่ี มีการใช้สารเคมีในพื้นท่ี 
 - โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมสนับสนุน เกิดการสร้างเครือข่ายท้ังภายในและ ภายนอก 
พื้นท่ี การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ การสร้างยุวเกษตรกร การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

- อุปสรรค ผลผลิตมีราคาตกต่ า ขาดแหล่งเงินทุนในการซื้อพันธุ์  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ขาดความรู้เรื่องการจัดการตลาด ความแตกต่างในการใช้ภาษาในการส่ือสาร  เกษตรกรไม่
มีความรู้กระบวนการผลิต  

3. การทบทวนหลังปฏิบัติงาน AAR (After Action Review)  
 -  ด้านสังคม ก่อนเป็นนิคมฯ  ปลูกพืชเชิงเด่ียวมีแนวคิดการรวมตัว ร่วมกันท ากิจกรรม การ
รักษาพยาบาลมีแต่สถานีอนามัย เมื่อเข้าสู่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งมากขึ้น ให้ความส าคัญ
ต่ออาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น การผลิตมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต มีการจัดต้ังโรงพยาบาลชุมชน มีการฟื้นฟู
วัฒนธรรมท่ีสูญหายไป มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 -  ด้านการยอมรับและการขยายผล  การยอมรับ  เริ่มจากการได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  ท าให้
เกิดแนวคิดในการปลูกพืชแบบผสมผสาน พืชสมุนไพร การปลูก / การแปรรูป การเล้ียงสัตว์   การผลิตปาล์มน้ ามัน  
การปลูกพืชแซม  / เล้ียงสัตว์ในสวนยางพารา สวนปาล์ม  การท าโฮมสเตย์  ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มข้ึน  
รายได้เพิ่มข้ึน / ลดรายจ่ายเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ เกิดการยอมรับ   มีการขยายผล ถ่ายทอด ความรู้ให้
สมาชิกในกลุ่ม / ญาติ / เพื่อนบ้าน  
 - ด้านองค์ความรู ้มีการถ่ายทอดองค์รู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ เช่น การเล้ียงดุกในบ่อ พลาสติก  
องค์ความรู้เรื่องสมุนไพร การปลูกไม้เศรษฐกิจ ปุาชุมชน ไม้ 3 ระดับ โฮมสเตย์ เป็นต้น 
 -  ด้านความยั่งยืน ปัจจัยท่ีเกิดความยั่งยืน ได้แก่ เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง+ เกษตรผสมผสานไปใช้ในการด าเนินงาน รู้จกัการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรธรรมชาติ  
ได้รับผลผลิตเพิ่มข้ึน /รายได้เพิ่มข้ึน การสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน  
 ทิศทางการพัฒนา จากการระดมความคิดของเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการฯ  พบว่า
มีทิศทางการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย  
 1. การพัฒนาด้านการเกษตร การรณรงค์ลดการใช้สารเคมี การรณรงค์ ให้มีการปลูกข้าวปลูกผัก
ทุกครัวเรือน เป็นแหล่งรวบรวมปาล์มน้ ามัน-ยางพารา การเล้ียงและเพาะพันธุ์สัตว์ พร้อมท้ังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
เรื่องพืชสมุนไพร  ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแซมในสวนยางพารา/ปาล์มน้ ามัน การปลูกปุาชุมชน  ควบคู่กับการ
ท าโฮมสเตย์  
 2. การจัดการผลผลิตและการตลาด อบรมเพิ่มองค์ความรู้  แปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตต่าง ๆ 
เพิ่มทักษะด้านการตลาด และการรับรองคุณภาพของสินค้า  
 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโรงเรือนท าความสะอาดและเก็บรวบรวมสมุนไพร  การ
ก่อสร้างประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ าท่ีท่ัวถึง พัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรสู่มาตรฐาน GAP  
 4. ด้านอื่นๆ สร้างผู้สืบทอดทายาทเกษตร  

/ส่ิงท่ีได้... 
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 สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 
 1. เจ้าหน้าท่ี รู้สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร ทราบถึง 
วิธีการท างานโครงการนิคมฯ ของจังหวัด/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ฝึกฝนตนเอง การท างานเป็นทีม การวางแผน  
การส่ือสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจับประเด็น 
 2. เกษตรกร เกิดโอกาสและการมีส่วนร่วม แลกเปล่ียนความคิดเห็น สามารถเสนอข้อมูลสะท้อน
ปัญหาได้อย่างเต็มท่ี  ได้แผนงานใ นการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดจากความต้องการของตน  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
เจ้าหน้าท่ีมากขึ้น 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส .ป.ก. ต้ังข้อสังเกต การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุด อ่อน  

โอกาส อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน ขอให้พิจารณาอีกครั้ง เหมือน ใส่รวมกันอยู่ ใส่ให้ถูกต้องตามการ
วิเคราะห์ 

นางฐิติมา มั่นคง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส.ป.ก. สุพรรณบุรี นักวิจัย ช้ีแจงว่า จุดอ่อน
และจุดแข็งเป็นปัจจัยภายในท้ังคู่ โอกาส และอุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอก 

นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน อธิบายว่า โอกาส และ
อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอก แต่เห็นด้วยกับท่านรองธนู ท่ีต้องไปจัดประเด็นให้ตรงกรอบว่าตัวแปรไหนเป็นปัจจัย
ภายใน  ภายนอก ยกตัวอย่าง จุดอ่อน มี ค าว่าเกษตรกรในนิคมขาดความรู้   โอกาสก็มี ค าว่าเกษตรกรไม่มีความรู้ 
ขาดความรู้ นอกจากนี้การเสนอผล การวิเคราะห์ยังมีความสับสนว่าจะวิเคราะห์อะไร ระหว่างตัวเกษตรกร และตัว
นิคมฯ วิเคราะห์คน หรือวิเคราะห์กลุ่ม น่าจะเป็นลักษณะใส่ข้อมูลผิดช่อง ขอให้ไปปรับให้ถูกต้อง 

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถาม เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ A-I-C คืออะไร มีวิธีการท าอย่างไร 
นางปาริชาติ แก้วนิล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ นักวิจัย ช้ีแจงว่า A-I-C คือ การวิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนการด าเนินงานโครงการ โดยการจัดแบ่งกลุ่ม ก าหนดช่วงเวลา ณ ช่วงเวลานั้นกลุ่มเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้น แต่ละกลุ่มน ามาวิเคราะห์กัน น าผลของแต่ละกลุ่มมารวบรวมเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้น 

ประธานคณะกรรมการฯ  สอบถาม ในรายงานนี้อธิบายในเรื่อง  การวิเคราะห์ โดย A-I-C  
ไว้ละเอียดพอหรือไม่ สาเหตุท่ีถาม การใช้ SWOT ทุกคนพอจะเข้า ใจ แต่ A-I-C เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งใช้ส าหรับ การ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย หรือ AAR ท่ีระบุไว้ คืออะไรก็ไม่มีใครทราบ ในการเขียนวิธีการเหล่านี้จะต้อง
เขียนให้เข้าใจชัดเจนขึ้น อธิบายกระบวนเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไร มีข้ันตอนอย่างไร หวังผลอะไรบ้างจากการ  
ใช้เครื่อง มือในแต่ละชนิด ส่วนในเรื่องปัจจัยท่ีท่านรองธนูกล่าว ก็ให้ไปพิจารณาปรับแก้ให้ตร งกับช่องให้ถูกต้อง  
ในส่วนของบทเรียนไม่รู้ว่าบทเรียนคืออะไร เนื่องจากการศึกษาเป็นการถอดบทเรียนจากนิคมฯ แต่พิจารณาแล้ว
เหมือนเป็นบทเรียนของเจ้าหน้าท่ี ขอให้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยน าเสนอ ผอ. กวด. เพื่อพิจารณา 

นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการ ปฏิรูปท่ีดิน  ขอเพิ่มเติมในส่วน
ของการรายงานเล่มนี้ คงต้องไปเพิ่มเติม เนื้อหาอีกพอสมควร  โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการ  เครื่องมือท่ีใช้ 
SWOT กับ A-I-C พิจารณาแล้วเหมือนเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับ การวางแผนน่าจะชัดกว่าการน าไปสรุปบทเรียน  
ในพื้นท่ี แต่ไม่ถือว่าผิด สาม ารถใช้ได้ เพียงแต่มีเครื่องมือตัวอื่น ประกอบ เช่น AAR ปกติท่ีจะสรุปบทเรียน  ต้องมี
ข้อมูลต้ังแต่เริ่มต้นมาเรื่อย  ๆ ข้อมูลทุติยภูมิ ก็น่าจะมีด้วย  เพื่อน ามาประกอบกั น มีข้อมูลท่ีเป็นช่วง ๆ ของ AAR  
ในแต่ละกิจกรรม สุดท้าย สรุปบทเรียนออกมา  นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ท่ีน า เสนอใน Powerpoint ต้องการทราบ
ปัจจัยท่ีเกิดจากการด าเนินงาน แต่ในเนื้อหาไม่ได้บอกว่า ช่วงไหนท่ีเราไปดึงเอาปัจจัยออกมา ผลการศึกษาท่ี
น าเสนอท่ีเป็นรูปโมเดลและปัจจัยมี แต่ในเนื้อหารายงานไม่มี จึงไม่แน่ใจว่าเก็บข้อมูลจากวิธีการไหน เกิดจากการ
วิเคราะห์ของผู้เขียนเอง ท าให้มองไม่เห็นภาพใหญ่การพัฒนาในนิคมฯ สรุปแล้วปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง หรืออะไรที่
ได้เป็นบทเรียนจากตรงนี้  

/นายประกอบ... 
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นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนา
พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน อยากถามว่าจากการยกระดับนิคมเป็นนิคมการเกษตรไม่ทราบว่า ต้องการให้ส านักพัฒนาฯ ไปท า
อะไรให้บ้าง 

นางฐิติมา มั่นคง นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส .ป.ก. สุพรรณบุรี นักวิจัย  อธิบายว่า 
เป็นนิคมการเกษตรของปี 2557 เท่าท่ีสอบถามชุมชนต้องการแหล่งน้ า เนื่องจากมีปัญหาเรื่องฝายท่ีจะเข้ามา  
ในพื้นท่ี ต้องการโรงเรือนไว้เก็บสมุนไพร และระบบน้ าประปา ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาค ในส่วน
ของแหล่งน้ าจะได้ประสานกับส านักพัฒนาฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เป็นเอกสารปฏิรูปที่ดิน  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการฯ และให้เสนอ ผอ. กวด. เป็นผู้พิจารณาอีกคร้ัง 

เร่ืองที่ 4.3  ข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน 1 เร่ือง 
(1) การรับรู้และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อประชาคมอาเซียน    
     กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 โดย  นางสาวอาภาพรรณ  พัฒนพันธุ์         นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 นางสาวจิราวรรณ     วงศ์ปัญญา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

 นางสาววรางคณา     เรือนทิพย์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน  
          ส านักวิชาการและแผนงาน   

วัตถุประสงค์การวิจัย  1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดของมันส าปะหลังและ
ข้าวโพดเล้ียงสัต ว์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  2) เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ท่ีดินท่ีปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 3) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
ท่ีปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แ ละปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความ
พร้อม 4)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีปลูกมันส าปะหลังและ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 5) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ขอบเขตการศึกษา ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาด การรับรู้และการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ท่ีดินท่ีปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2558  

วิธีการศึกษา  
  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตและสอบถามเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปท่ีดินผู้ปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเล้ียงสัตว์  
   2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูล ท่ีรวบรวมจาก เอกสารวิ ชาการ  วารสาร 
ตลอดจนหนังสือท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน  

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ  (Qualitative Analysis) อธิบายถึงการตลาดมันส าปะหลังและ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน การรับรู้และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร 
 2) การวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Analysis) น าเสนอข้อมูลการผลิตมันส าปะหลัง
และข้าวโพดเล้ียงสัตว์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าสูงสุด-ต่ าสุด ค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเตรียม
ความพร้อมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้สถิติ Factor Analysis 

/ประโยชน์... 



- 24 - 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 ผลการศึกษาสามารถ ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการก าหนดแนวทางการ ส่งเสริมความรู้และพัฒนา

เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
ประธานคณะกรรมการฯ  แจ้งในท่ีประชุม เนื่องจากติดภารกิจขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการ-  

ศูนย์สนเทศเป็นประธานฯ แทน 
นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ให้ความเห็นว่า เรื่องท่ี

ศึกษามีพืช 2 ชนิด คือ ข้าวโพด และมันส าปะหลัง ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างมาก ดูจากวัตถุประสงค์ประกอบ ถ้าเป็น  
ไปได้ สามารถแยกท าเป็น 2 เรื่องก็ได้ เนื่องจากถ้าตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์เนื้อหา จะเยอะมาก และขอให้
เพิ่มเติมเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา เช่น การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จะใช้วิธีอะไร การสังเกต การสอบถามเกษตรกร  จะ
ใช้เครื่องมืออะไร ใช้แบบสอบถามหรือไม่ หรือสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง หรือไม่มี
โครงสร้าง ขอให้เพิ่มเติม เพื่อจะได้ชัดและสอดคล้องกับการวิเคราะห์ท่ีก าหนดไว้ การทบทวนวรรณกรรมก็ ขอให้
เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากมีแค่ทฤษฎียังไม่เห็นเนื้อหาอื่น ๆ เพราะฉะนั้นอาจจ าเป็นท่ีจะต้อง ศึกษา ว่า ปัจจุบัน
สถานการณ์ข้าวโพด มันส าปะหลังเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร เพื่อจะได้สอดคล้องกับการที่จะเปิด ประตูสู่อาเซียน
และชัดเจนมากขึ้น 

นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูน ย์สารสนเทศ เพิ่มเติม รายละเอียดของวัตถุประสงค์ท่ีมี
จ านวนมาก สามารถปรับไปเป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาก็ได้ ยกอย่างเช่น วัตถุประสงค์ ข้อ 3 
และ ข้อ 5  

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน  ฝากให้คิดต่อ ว่าการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ต้องรู้ว่าเปูาหมายอยู่ท่ีไหน เนื่องจากเรื่องท่ีศึกษาเป็นเรื่อง
ใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงท้ังนั้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการ โดยให้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง  

 (2) ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของป่าหัวไร่ปลายนาในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 โดย  นางอาทิตยา    พองพรหม  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ   
    นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
   นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วยอด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ            
 นางสาวอนุสรา มูลป้อม  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ            
 นายณัฐพล ขานหมัด  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ            

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปและการใช้ประโยชน์จากปุาหัวไร่ปลายนาของ
เกษตรกร 2) เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมของปุาหัวไร่ปลายนาในระดับครัวเรือน
และชุมชม 3) เพื่อศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์และวิธีการจัดการปุาหัวไร่ปลายนา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ปุาหัวไร่
ปลายนา 2) รูปแบบ/วิธีการจัดการปุาหัวไร่ปลายนา  

ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี เขตปฏิรูปท่ีดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2. ขอบเขตด้านประชากร เกษตรกรที่มีพื้นท่ีปุาหัวไร่ปลายนา  

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาในประเด็น ดังนี้  
 

/- ลักษณะ... 
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 -  ลักษณะท่ัวไปและการใช้ประโยชน์ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่ิง แวดล้อมจาก  
ปุาหัวไร่ปลายนาของเกษตรกรและชุมชน 

- แนวคิดการอนุรักษ์และวิธีการจัดการปุาหัวไร่ปลายนาของเกษตรกร  
ระเบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษานี้ใช้กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) และการสังเกต (Observation) ซึ่งมีข้ึนตอนในการศึกษา ดังนี้ 
  1. การเลือกพื้นท่ีศึกษา  เลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง ประสานงานและสอบถามเจ้าหน้าท่ี  
ส.ป.ก.จังหวัด และผู้รู้ รวมถึงการลงพื้นท่ีในการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อค้นหาพื้นท่ีปุาหัวไร่ปลายนา ผู้รู้และผู้ท่ี ใช้
ประโยชน์จากปุาหัวไร่ปลายนา รวมท้ังสภาพปัจจุบันในพื้นท่ี เพื่อน ามาวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นท่ีเปูาหมาย  
เบ้ืองต้นได้ก าหนดพื้นท่ีศึกษาไว้ในเขตปฏิรูปท่ีดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และส่ือต่างๆ รวมทั้งสอบถามจากผู้รู้ 
 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์และ
การจัดการปุาหัวไร่ปลายนา การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม (Non - Participant 
Observation) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) การเดินส ารวจแปลงเกษตรกรรมและ  
ปุาหัวไร่ปลายนา และสภาพทางกายภาพของพื้นท่ีชุมชน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อ มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และการจัดการปุาหัวไร่ปลายนา ในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาหัวไร่ปลายนา 
รวมกับปฏิทินการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาหัวไร่ปลายนาและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 

ระยะเวลาการวิจัย  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2559 

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ สอบถาม ในกรณีปุาหัวไร่ปลายนา เป็นแปลง

ของเกษตรกร หรือเป็นแปลงชุมชน  และจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นปุาหั วไร่ปลายนา  มีการเก็บข้อมูลไว้หรือไม่ว่า  
ปุาหัวไร่ปลายนา มีเกษตรกรรายใดบ้าง แปลงใดบ้าง 

นางสาวพรพรรณ ปะทาเส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย ช้ีแจง เป็นพื้นท่ีของเกษตรกรเอง 
เป็นปุาเกษตร ปุาครอบครัว ได้ประสานสอบถามข้อมูลในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่มีการเก็บข้อมูลปุาหัวไร่ปลายนา  
ต้องลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจข้อมูล  ในส่วนของ  ส.ป.ก. จะเป็นการเก็บข้อมูลในเรื่องการสนับสนุนพันธุ์ไม้ท่ีน าไปปลูก  
ว่ามีพันธุ์อะไร มีการปลูกบริเวณใด เท่านั้น 

นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ช้ีแจงเพิ่มเติม ในการ
เริ่มศึกษาการหาข้อมูลท าได้ยาก เริ่มจากการประสานจังหวัด ดูจากแผนท่ีบริเวณท่ีใกล้เขตปุา และยังพอมีพื้นท่ีปุา
เหลืออยู่ บ้าง ก็จะเลือกจังหวัดนั้น และลงไปส ารวจพื้นท่ีว่ามีแปลงใดบ้างท่ียังท าอยู่ เป็นการส ารวจเบ้ืองต้น 
หลังจากนั้นน าข้อมูลมาสรุปว่ามีรายใดบ้าง กี่แปลง ถึงจะเลือกว่าจะศึกษากี่กรณี กี่ราย 

นายประกอบ ยิ่งชล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานวิศวกรรม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นท่ี
ปฏิรูปท่ีดิน  อยากทราบว่า ทีมงานนักวิจัยมากไปหรือไม่ เนื่องจากดูจากนักวิจัยแต่ละท่าน ความสามารถอยู่ใน
ระดับมืออาชีพ อยากให้แต่ละคนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพื่อให้เกิดความเข็มแข็งในการท างาน 

 
/-นางอาทิตยา... 
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นางอาทิตยา พองพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน ช้ีแจงเพิ่มเติม เดิมต้ังไว้
ว่าจะท าการศึกษาง่าย ๆ แต่ปรากฏว่าพอไปส ารวจพื้นท่ีไม่ง่ายอย่างท่ีคิด เนื่องจากต้องมีกระบวนการทา งสังคม 
ในเรื่องของพื้นท่ีเดิมท่ีจะศึกษาไม่กี่จังหวัด ปรากฏว่าพื้นท่ี  ท่ีเหลือท่ีปุา มีน้อย ต้องกระจายหาพื้นท่ี จากหลาย
จังหวัด ทีมงานจึงต้องเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ จากวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษามีท้ังเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
และมีการส ารวจแปลง ซึ่งนักวิจัยมี ความถนัดในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน คุณเยาวลักษณ์ ถนัดเรื่องต้นไม้  
คุณอนุสรา  ถนัดในเรื่องเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์เศรษฐกิจ คุณณัฐพล ก็จะเป็นเรื่อง ระบบการจัดการ แปลง
เกษตรกร จึงเป็นท่ีมาของการมีนักวิจัยในทีมหลายคน 

นางสาววนิดา ธารถวิล นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหาร
กองทุน สอบถามว่า เนื้อที่มีส่วนในการก าหนดในการ ศึกษาเรื่อง ปุาหัวไร่ปลายนาหรือไม่  ขอแนะน าพื้นท่ีใน  
จังหวัดนครพนม อ าเภอท่าอุเทน น่าสนใจมากท่ีจะศึกษาในเรื่องนี้ 

นายฉลอง มณีโชติ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ เพิ่มเติม เครื่องมือท่ี จะใช้ในการศึกษามีหลาย
อย่าง เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมปลูกต้นไม้นครสวรรค์ สามารถไปหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการ โดยให้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง  

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ  
     - ไม่มี – 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

  
 

 (นางอาทิตยา พองพรหม)                  (นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม)                   
         นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการพิเศษ            ผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน                                                          
     ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปท่ีดิน                            คณะกรรมการและเลขานุการ 
            คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม          
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    
 
 
 
 

  


